
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 719  —  488. mál.

Fyrirspurn

til samgönguráðherra um viðhald vega.

Frá Önnu Kristínu Gunnarsdóttur.

Hvernig hyggst ráðherra bregðast við upplýsingum um stóraukna fjárþörf til viðhalds
vegakerfisins vegna aukinna þungaflutninga?


